

ด่วนมาก

ที่ ศธ ๐๒๑๑.๖/๑๔๓๗๑



สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ ๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการปฏิบัติจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ ๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามที่ มติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มีมติกำหนดให้วันที่ ๑๖ มกราคม ของทุกปีเป็นวันครู โดยให้ความสำคัญต่อครูและอาชีพครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละประกอบคุณงามความดี เพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นอย่างมาก จึงให้กระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้เด็กและครูหยุดการเรียนการสอนในวันดังกล่าวได้ เพื่อเป็นวันแห่งการรำลึกถึงความสำคัญของครูเปิดโอกาสให้ครูทั้งหลายได้บำเพ็ญกุศลตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และได้กำหนดความมุ่งหมายในการจัดกิจกรรมวันครู คือ เพื่อประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูกับประชาชน และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ซึ่งได้เริ่มจัดงานวันครูขึ้นในปีแรกตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๐๐ เป็นต้นมา นั้น กิจกรรมหลักที่สำคัญในวันครู ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ โดยครูอาวุโสนอกประจำการนำสวดฉันท์ทำนองสรภัญญะ นายกรัฐมนตรีคารวะครูอาวุโส การนำกล่าวปฏิญาณตนของครูอาวุโสในประจำการ การยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ การจัดแสดงผลงานทางวิชาการของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการคารวะครูและร่วมงานวันครู เป็นต้น

สำหรับการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ ๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายและข้อสั่งการในการจัดกิจกรรมวันครู ครั้งที่ ๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ นอกเหนือจากกิจกรรมหลักที่สำคัญข้างต้นด้วย เพื่อให้การจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นการจัดงานที่สถานศึกษา ครู นักเรียน และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครูร่วมกัน อันเป็นวัตถุประสงค์ที่สำคัญประการหนึ่งของการจัดงานวันครูแต่แรกเริ่ม ดังนี้

๑. ให้สถานศึกษาทุกแห่ง จัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ ๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ด้วยการรณรงค์ให้ครู นักเรียน ครูภูมิปัญญา และชุมชนร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ หรือกิจกรรมจิตอาสา เช่น การทำความสะอาดสถานศึกษาหรือชุมชน การเก็บขยะในชุมชน หรือสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน การปลูกป่าหรือปลูกต้นไม้ และการบริจาคโลหิต เป็นต้น เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบและความเสียสละของครูที่มีต่อสังคม ทั้งนี้ ให้งดกิจกรรมรื่นเริง กิจกรรมสันตนาการในการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู

๒. ให้สถานศึกษาทุกแห่ง กำหนดคำขวัญวันครู ให้เป็นคำขวัญประจำสถานศึกษา ตลอดปี ๒๕๖๐ เป็น “หนึ่งคำขวัญ หนึ่งสถานศึกษา” (One slogan One school : OSOS) ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในความสำคัญของวันครู และความภาคภูมิใจในความเป็นครู

๓. ให้สถานศึกษาทุกแห่ง จัดชุมนุมครูเพื่อให้ครูทุกคนได้มีโอกาสกล่าวคำปฏิญาณต่อผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อแสดงถึงการให้คำมั่นในการประกอบวิชาชีพ และการรับผิดชอบต่อเยาวชนและการศึกษา ของชาติ

๔. ให้สถานศึกษาทุกแห่ง จัดกิจกรรมครูเยี่ยมบ้านเด็ก การเยี่ยมเยือนครู ในสัปดาห์วันครู เพื่อเป็นการแสดงถึงความรักและความห่วงใยระหว่างศิษย์และครู รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างครู และผู้ปกครองที่เกี่ยวข้องกับเด็ก

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงขอให้โรงเรียนดำเนินกิจกรรมจัดงานวันครู ดังกล่าวและรายงานผลการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครูตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชนทราบ ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ โดยส่งไปที่ กลุ่มพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานโรงเรียนสามัญ ศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ๓๑๙ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๘๖๕๑ หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sasi7477@hotmail.com เพื่อรวบรวมเสนอรายงาน ผลการดำเนินงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายกฤตชัย อรุณรัตน์)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๖๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๘๖๕๑